

ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๒๐๒/๕๘๒๕



สคค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๕7861/66

24 ส.ค. 2566 เวลา 11.00 น.



กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และตำรับยาวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๓๕๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอร่างกฎกระทรวง
การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และตำรับยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ.
จึงขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
และตำรับยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. แล้ว เห็นว่า ร่างกฎกระทรวงฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษหรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ การออกไปสำคัญการขึ้นทะเบียน
ตำรับยาเสพติดให้โทษ หรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษ
หรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ การออกไปแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษหรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์
การแจ้งรายการในการยื่นคำขอ และการขอแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาต โดยเป็นไปตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายยาเสพติด ซึ่งบัญญัติให้การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษหรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ การออกไปสำคัญ
การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษหรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติด
ให้โทษหรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ การออกไปแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษหรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์
การแจ้งรายการในการยื่นคำขอ และการขอแก้ไขรายการที่ได้รับอนุญาต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในกฎกระทรวง และเนื่องจากประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง
การขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และตำรับยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ.

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนอันจะ
เป็นประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์ยาเสพติดในทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ และตำรับยาวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. อย่างไรก็ตาม ร่างกฎกระทรวงฯ จะต้องคำนึงถึงคุณประโยชน์และผลกระทบ
ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันการนำยาเสพติดไปใช้ในทางที่ให้โทษ และบั่นทอนสุขภาพของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา นาคาศัย)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กองกฎหมาย

โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๙๕๗ ต่อ ๖๙๕๗๐๒

E-mail : sarabun.legalmoi@gmail.com